

เรื่อง ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ได้นำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงสาเหตุและผลการดำเนินงานดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเป็นจำนวนรวม 3,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.52 เมื่อเทียบกับ 3,756 ล้านบาท ของปี 2565 แม้ว่ารายได้จากส่วนงานรับจ้างผลิตจะลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน 174 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม งานบริการหรือถอนแทนชุดเจาะน้ำมันได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจุบัน รวมถึงยอดขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึ้น
- ปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานเท่ากับ 682 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.54 ของรายได้ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.94 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญากับผู้ว่าจ้างโครงการหลักได้ ในขณะที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องของบางส่วนรับรู้ไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณงานที่ยังคงไม่เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิต จำนวน 191 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน
- ปี 2566 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 49 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้ขาดทุนฯ 93 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ปี 2565 วิกฤติเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลก ทำให้มูลค่าเงินลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนปรับตัวลง โดยบริษัทต้องรับรู้ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน จำนวน 88 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 สถานการณ์ต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 24 ล้านบาท แต่สามารถรับรู้กำไรฯ เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จำนวน 40 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปีปัจจุบัน เท่ากับ 227 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการของบริษัทที่ลดลง เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการสืบพยานและยื่นเอกสารส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565
- ในปี 2562 บริษัทฯ ยอมมีข้อพิพาทกับผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 คณะอนุญาโตตุลาการได้ออกผลคำตัดสินสุดท้าย (Final Award) แล้ว จึงถือว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ (รายละเอียดตามหมายเหตุ 36.5) ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อยอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนและมูลค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้าง โดยได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าฯ จำนวน 164 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 33 ล้านบาท ทั้งสองรายการนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2566 เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 131 ล้านบาท

- จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทแสดงผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 201 ล้านบาท สำหรับปี 2566 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากจากปี 2565 ที่มีผลขาดทุนสุทธิฯ จำนวน 145 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพัตรา ยั่งตรง)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน